

วิธีการกระจายหน้ากากอนามัยของไต้หวันเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19(COVID-19)

● จัดสรรหน้ากากอนามัยตามบัตรประกันสุขภาพ

เพื่อป้องกันการแย่งซื้อหรือกักตุนหน้ากากอนามัย ทางศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวันได้ทำการประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ว่าจะเริ่มมีการใช้ระบบรายชื่อบนบัตรประกันสุขภาพในการจัดสรรหน้ากากอนามัย โดยมีความหวังว่าประชาชนจะสามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยุติธรรมและโปร่งใส

วิธีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย มีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะจัดส่งหน้ากากอนามัยไปยังร้านขายยาจำนวน 6505 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะได้รับหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่วันละ 200 ชิ้นและหน้ากากอนามัยของเด็กอีก 50 ชิ้น ส่วนพื้นที่ชนบทอื่นๆ จะได้รับการจัดการดูแลจากศูนย์อนามัยท้องถิ่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ประชาชนสามารถใช้บัตรประกันสุขภาพของตนเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยได้ โดยทุกคนสามารถซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ได้โดยจำกัด 3 ชิ้นต่อครั้ง และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 5 ชิ้นต่อครั้ง และทุกๆ 7 วัน สามารถซื้อได้จำกัด 1 ครั้ง
2. เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวเป็นจำนวนของกลุ่มคนขณะซื้อหน้ากากอนามัย ผู้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนตัวท้ายลงท้ายด้วยเลขคู่ สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ในวันอังคาร พุธ ศุกร์ เสาร์ ส่วนผู้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนตัวท้ายลงท้ายด้วยเลขคี่สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และในส่วนวันอาทิตย์ จะเปิดให้ประชาชนทุกคนสามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะซื้อด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ญาติหรือเพื่อนซื้อแทนได้ หนึ่งคนสามารถซื้อแทนคนอื่นได้ด้วยบัตรประกันสุขภาพของอีกหนึ่งคนเท่านั้น โดยใช้กฎระเบียบการซื้อเดียวกัน ในขณะเดียวกัน หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจะอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และมีบัตรประกันสุขภาพซื้อเท่านั้น
3. สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง และบุคคลทุพพลภาพที่มีความต้องการหน้ากากอนามัย รัฐบาลได้ให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของรัฐบาลท้องถิ่นประสานงานกับกรมอนามัยในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่จัดเก็บโดยรัฐบาลท้องถิ่นให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยด้วยตนเองได้

● เริ่มใช้มาตรการซื้อหน้ากากอนามัยตามบัตรประกันสุขภาพ 2.0 ในวันที่ 12 มีนาคม

เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการกระจายหน้ากากอนามัยไม่ทั่วถึง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนทำงานและนักเรียนที่ไม่สะดวกเข้าถึงซื้อหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของภาครัฐและภาคเอกชนได้ทำงานหารุ่นหามา และในวันที่ 12 มีนาคม ก็ได้เสนอมาตรการ “ซื้อหน้ากากอนามัยตามบัตรประกันสุขภาพ 2.0” นอกจากนี้จะสามารถซื้อหน้ากากอนามัยผ่านช่องทางร้านขายยา และศูนย์อนามัยแล้ว ยังได้เพิ่มช่องทางการซื้อแบบออนไลน์ขึ้นมา ประชาชนสามารถลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มสั่งซื้อล่วงหน้า โดยใช้บัตรประกันสุขภาพหรือบัตรยืนยันบุคคล (Citizen Digital Certificate) หรือสั่งซื้อล่วงหน้าโดยผ่านAPPของระบบประกันสุขภาพล่วงหน้าได้

- แพลตฟอร์มบริการข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของหน้ากากอนามัย

รัฐบาลไต้หวัน ได้รวบรวมทรัพยากรและสร้างแพลตฟอร์มบริการข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของหน้ากากอนามัย <https://mask.pdis.nat.gov.tw/> เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาปริมาณที่จัดจำหน่าย หน้ากากอนามัย และแจ้งจำนวนคงเหลือของหน้ากาก ข้อมูลจำนวนหน้ากากอนามัยบนแพลตฟอร์มนี้ มาจากสำนักงานประกันสุขภาพไต้หวันด้วยวิธีการเปิดเผยข้อมูล (OPEN DATA) ให้สื่อโซเชียลสามารถเผยแพร่ ออกไปได้ ขณะนี้มีแอปพลิเคชันจำนวนมากกว่า 80 ประเภทที่กำลังถูกสร้างและพัฒนามบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักงานประกันสุขภาพไต้หวัน ทั้งนี้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นาย ถัง เฟิง (Audrey Tang) รัฐมนตรี จัดทำแอปพลิเคชันร่วมกับของภาคเอกชนเชิงบูรณาการ และทำการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์แพลตฟอร์ม บริการข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนได้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยได้